

Rotary



สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

Rotary club of Suphanburi

ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นายก สมชัย โสภาศรีพันธ์

นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร 2560-2561

“โรตารี มุ่งมั่นสร้างสรรค์”

รายงานการประชุมประจำสัปดาห์

เริ่มประชุม เวลา 20.00 น.

วาระที่ 1 นาย. สมชัย โสภาศรีพันธ์
นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม



วาระที่ 2 รท.กำจร ศรีวรสาสน์
ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร



@ วันนี้เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 โดยการนำของ อน.สมชัย. โสภาศรีพันธ์ ภายใต้คติพจน์ “โรตารีมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ROTARY MAKING A DIFFERENCE ยินดีต้อนรับและขอแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสรในวันนี้ นายก อรุณี ขุนพิมล ,รท.วรรณภรณ์ นิติวัดนะ , รท.ดวงจันทร์ กิติศักดิ์สุนทร จากสโมสรโรตารีสุพรรณนิการ์ อน.เปรมจิตต์ ลือสกลกิจ ,นายก ประดับชาติ แสงภู่วงษ์ ,รท.เสมา อำนาจวัฒนกุล จากสโมสรโรตารีเพชรสุพรรณ , อน.ยุภาพรรณ เจริญยศ , นายก พิษชญาน์ จันทร์ากุลศิริ จากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ แอนน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกท่าน ขอบขอบคุณครับ

ผู้ที่นำอาหารและขนมมาเยี่ยมสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี

@ นายกสโมสรโรตารีสุพรรณนิการ์ กสิ้วฉาบ 1 ลูกใหญ่ , นายกป่าเลไลยก์ ลิ่นจี 3 ลูกใหญ่ ,นายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ นำเกรนด่างคำผสมธัญพืชมาแจกสมาชิก , รท.แสงชัย อำนาจวัฒนกุล นำไข่เค็มมา 1 ตะกร้าใหญ่

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขฯ อน.นพ.จรรยาพงศ์ บรมธนรัตน์



@ ขอแสดงความยินดีกับ อน.อดุลย์ วราเอกศิริ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผลงานที่ท่านได้ทำไว้ในปีบริหาร 2558-2559 ที่ท่านได้ทำไว้โครงการมอบเครื่องกรองน้ำให้ที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี @ ข่าวของนักเรียนแลกเปลี่ยนคือนายวีรเชษฐ์ ศรีวรสาสน์ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน (YE) ที่ทางสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีส่งไปที่อเมริกาบุตรชายของท่าน รท.กำจร ศรีวรสาสน์ ได้เดินทางกลับมาและในครั้งนี้หน้าจะมาเยี่ยมสโมสรและมาเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน @ เรื่องค่าใช้จ่ายที่ผมได้ทำค้างอยู่คือ



อน.อดุลย์ วราเอกศิริ กล่าว

@ จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเดิมทีเคยในสมัยผมมีโครงการน้ำสะอาดที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีโครงการนี้พวกเราได้มีการไปส่งมอบเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วโดยใช้เงิน D D F และจากโรงเรียนสมทบอีกส่วนหนึ่งรวมประมาณ 2 แสนบาทซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์กับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโรงเรียนเกือบ 3 พันคนทางโรงเรียนได้รับทราบจากทางกระทรวงศึกษาธิการว่ามีโครงการใดบ้างที่เป็น โครงการที่ทำประโยชน์ให้กับทางราชการที่มีค่าตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปซึ่งสุพรรณบุรีได้ส่งโครงการนี้ไปโครงการเดียวและได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประมาณเดือนเมษายนผมไม่ได้ไปรับที่กระทรวงมหาด เพราะว่าเขาให้ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาไปรับแทนแล้วผมมารับอีกครั้งที่โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โดยท่าน ผอ.สพป สพ 1 เป็นผู้มอบให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เขามอบให้สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีครับไม่ได้มอบให้ผม ผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่สโมสรของเราได้รับเกียรตินี้
ขอบคุณครับ

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2560 งดการประชุม



วาระการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งต่อไป วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสองพันบุรี

- วาระที่ 1 นายกสโมสรเปิดประชุม
- วาระที่ 2 ปฏิคมแนะนำแขกที่มาเยี่ยมสโมสร
- วาระที่ 3 สันทะศอาชีพ
- วาระที่ 4 สันทะศโรตารี
- วาระที่ 5 นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม

เป็นอาวุธไม่มาประชุมก็ถือว่า 100% ผมขอใช้สิทธิ์ในส่วนนี้เพราะฉะนั้นสโมสรไล่ผมออกไม่ได้ แต่ถึงแม้จะไม่ค่อยได้อยู่ถ้ามีกิจกรรมอะไรผมช่วยเต็มที่อันนี้ขอขึ้นอันอีกกรอบหนึ่ง ในวันนี้ปกติผมจะไม่ได้แต่เพื่อเป็นการสนับสนุนนายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ ซึ่งหลายปีแล้วไม่ยอมรับตำแหน่ง จนหลังๆ ได้รับแรงสนับสนุนจากโรตารีแอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ กลุ่มทุกคนสุดท้ายต้องรับไว้ขอปรับมือให้โรตารีแอนน์ด้วยครับ ท่านใดที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกลต้องเข้าเป็นนายกก่อนเลยบางสโมสรมีปัญหาในการหานายกไม่ได้ ผมไปบรรยายที่บ้านโป่งที่มีปัญหานี้ที่หานายกรับเลือกไม่ได้เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว ตอนนี้มีนายกต่อแล้ว 2-3 ท่าน และขอพูดว่าในที่นี้ยังมีที่ยังไม่ยอมรับตำแหน่งนายก สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี มีผู้ว่าการภาคผ่านไปแล้ว 2 ท่าน คือผมและอภ.น.พ.พรชัย บุญแสง อันนี้เป็นการสร้างชื่อเสียง สร้างภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ขณะนี้ผมกำลังเล็งท่านที่ 3 อยู่ท่านนี้ผมคิดว่าครอบครัวของท่านก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ ความรู้ ความสามารถของท่านนั้นมีอย่างมากกลายเป็นนักบริหารอย่างดีผมคิดว่าในอนาคตสโมสรของเราคงมีผู้ว่าการภาคคนที่ 3 วันนี้อยู่ที่นี้ด้วยคงจะรู้ตัวแล้ว ผมได้ทบทวนครอบครัวก็ยินดี แต่หากท่านไม่ยอมรับก็น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับ อย่างการเป็นนายกผมชี้แจงว่าเป็นก่อนได้เปรียบก่อนเพราะอะไรมีประโยชน์ 4 ประการด้วยกัน 1.มีโอกาสเป็นผู้นำขององค์กรในชุมชนระดับสากล 2.มีโอกาสพัฒนาบุคลิกในการพูด การบริหารในระดับสากล 3.นำวิธีในการบริหารสโมสรไปใช้ในการบริหารธุรกิจของตน 4.เสริมสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ขอบขอบคุณครับ

อภ.น.พ.พรชัย บุญแสง กล่าว



@ วันนี้ถือเป็นวันที่ฤกษ์งามยามดีที่มีการเปลี่ยนผ่านคณะกรรมการบริหารชุดเดิม 2559-2560 มาเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ 2560-2561 โดยมีนายกสมชัย โสภาศรีพันธ์ เป็นนายกสโมสรต้องขอชื่นชมนายก นพ.จรรุพงษ์ แอนน์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ ที่ได้บริหารในปีที่ผ่านมาทุ่มเททั้งกายและใจ ในปีบริหารใหม่ผมก็มีความมั่นใจครับว่านายกสมชัย แอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ จะนำพาสโมสรของเราเจริญรุ่งเรืองให้มากกว่าเดิมบนพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วในการนำสโมสรผู้นำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การเจริญรุ่งเรืองของประเทศก็ดี ขององค์กรก็ดี ของบริษัทก็ดี ผู้นำสำคัญเบอร์ 1 บทบาทผู้นำเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งเป็นชี้ตายของสโมสรของเราเป็นอย่างยิ่งครับ ผู้ที่จะเป็นผู้นำต้องมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถสร้างแรงศรัทธาการเป็นผู้นำโรตารีคือการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ เป็นทักษะแบบหนึ่ง นอกจากนี้ผู้นำยังต้องเป็นผู้นำตามสถานการณ์ด้วยต้องรู้จักเวลาไหนต้องใช้เวลาไหนใช้เป็นผู้จัดการ เพราะทีมงานเรามีหลายฝ่าย ฝ่ายใดทำงานได้ดีแล้วเราก็ปล่อย วางมือได้สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจ บางฝ่ายทำงานยังไม่ค่อยเป็นหรือไม่ค่อยทำเราก็ใช้ทักษะที่จัดการมากระทุ้งเป็นหลวงปู่ ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมชัย โรตารีแอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ สุดท้ายผมก็ขอมอบสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ให้กับท่านนายกผ่านพัน อน.นพ.จรรุพงษ์ แอนน์ ดร.ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ และ นย.สมชัย แอนน์สะอาด โสภาศรีพันธ์ ครับ

1.บัญชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสถาปนาสมัยปีบริหาร 2559-2560 **รายรับ**จากค่าลงทะเบียนและจากสมาชิก รายรับจากชมรมต่าง ๆ รวม 330,500 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดอยู่ด้านหลัง **รายรับ**เป็นเรื่องการไปร่วมงานสถาปนากับสโมสรอื่น ๆ สมาชิกของเราช่วยสมทบทุนสนับสนุนกองทุนคนละ 2,000 บาท ในการออกไปร่วม ต่างพื้นที่ในปีที่แล้วเราเก็บจากสมาชิก 40 ได้เงิน 80,000 บาท อภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา บริจาค 5,000 บาท อภ.น.พ.พรชัย บริจาค 4,000 บาท อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์บริจาค 4,000 บาท สรุปแล้วกองทุนสถาปนารับมา 93,000 บาท ได้ใช้ในการไปร่วมงานพิธีสถาปนากับสโมสรต่าง ๆ 82,000 บาท มีเงินเหลือ 11,000 บาท เข้าบัญชีกองทุนสถาปนาที่ได้เปิดไว้ตั้งแต่สมัยนายกอศุภย์ วราเอกศิริ และ**บัญชีบริหารสโมสร**ของเดือนมิถุนายน รายรับจากเงินยกยอดมา 170,000 รวมรายรับ 260,085.97 บาท **รายจ่าย**ของเดือนมิถุนายน 119,187 บาท คงเหลือ 140,898.97 บาท **ส่วนบัญชีกิจกรรมระหว่างประเทศปีที่ได้รับมา** 449,012 บาท 501,010 บาท เพิ่มขึ้น 1,998 บาท ขอบขอบคุณครับ

วาระที่ 4 ข่าวจากนายก สมชัย โสภาศรีพันธ์



@ เป็นครั้งแรกในการปฏิบัติหน้าที่นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ผมและท่านนายกผ่านพัน นพ.จรรุพงษ์ บรมธนรัตน์ ท่านเองรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการภาคในปีนี้และทำหน้าที่เลขานุการของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีขอขอบคุณท่านด้วยความจริงใจครับ ผมต้องขอขมาลาโทษเหมือนนาคก่อนที่จะบวชสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจาหรือจิตใจ ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจขอให้ท่านอดิทนายนก มวลมิตรโรตารี โรตารีแอนน์ ได้อโหสิกรรมให้กับผมด้วยและสิ่งที่ไม่ดีเพื่อที่จะทำ ในสิ่งที่ดีต่อไปในภายภาคหน้าครับ @ สำหรับงานพิธีสถาปนาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีที่ผ่านมา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ท่านประธานจัดงานและท่านคณะกรรมการจัดงานทุกท่านเหนื่อยกันทุกท่านจนกว่างานจะออกมาดีแต่หลังจากงานจบ ผมกับนายกผ่านพันไปร่วมงานต่างสโมสรทุกสโมสรทุกคนชื่นชมงานของเราอดเยี่ยมที่สุดในภาค 3330 ต้องขอขอบคุณท่านประธานจัดงาน ท่าน อน.กวางสุข อนุกุลวัฒนา @ เรื่องที่ผมหนักใจมากที่สุดก็คือในวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 เป็นช่วงงานสถาปนาของเราจะเริ่มขึ้นยังมีคู่มือจากอุดร และจากแทมปินมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากถ้าไม่ได้ท่าน อน.ทรงศักดิ์ เอื้อเสริมกิจกุลรับเป็นผู้ดูแลแยกจากสโมสรโรตารีแทมปิน ประเทศมาเลเซียขอขอบคุณท่านและทีมงานด้วยครับ @ ขอขอบคุณแอนน์เฉลา อนุกุลวัฒนา เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการการบำเพ็ญประโยชน์ในการมอบเครื่องมือแพทย์ @ เรื่องหนังสือสถาปนาฯท่าน อน.อดุลย์ วราเอกศิริ ท่านได้เป็นผู้ตรวจความเรียบร้อยขอขอบคุณครับ @ ขอแนะนำทีมงานในปีบริหาร 2560-2561 คณะกรรมการบริหาร อน.นพ.จรรุพงษ์ บรมธนรัตน์ เชาวนการสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี อน.ศรีชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์ ประธานฝ่ายโครงการบำเพ็ญประโยชน์ , รท.นิทัศน์ วัฒนการุณ ประธานฝ่ายมูลนิธิ , อน.ทวีชัย ชัยสุวรรณ ประธานฝ่ายสมาชิก , อน.บัณฑิต เสงวัฒนา ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ อน.อดุลย์ วราเอกศิริ เหมัญญิก , รท.กัจจกร ศิริวรรณ ปฎิคม , รท.ไพศาล ปิณิจเสกกุล YEO , อน.เชียมเมฆ สิงหาอาจ และ

อน.ไกรวุฒิ สิตลกาญจน์ ซึ่งดูแลมายโรตารี ขอขอบคุณครับ

แอนน์แอนนา อนุกุลวัฒนา กล่าว



@ เรียนท่านนายกสโมสร ที่เราได้ทำกิจกรรมมอบเครื่องมือแพทย์งบประมาณที่ต้องใช้คือ 650,000 บาท แต่เราได้เงินมา 661,000 บาท เงินนี้เราจ่ายไปเรียบร้อยแล้วยังคงเหลือ 1,1000 บาท ที่เหลือจะมอบให้ท่านนายกได้ใช้ในกิจกรรมของสโมสรขอบคุณคะ



อน.ศรัทธา เทพศิลป์วิสุทธิ ประธานฝ่ายโครงการบำเพ็ญประโยชน์ กล่าว



@ สำหรับปีนี้ผมได้รับเกียรติจากนายกให้ทำหน้าที่บำเพ็ญประโยชน์ของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีอีกวาระหนึ่ง สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีมีโครงการใหญ่ในปี นี้ คือ การบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาราช เป็นจำนวนเงินถึง 650,000 บาท โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากมวลมิตรโรตารีเรียนและโรตารีแอนน์ในสโมสรและยังมีเงินเหลืออีกเพื่อทำโครงการอื่น สำหรับการมอบได้ทำการมอบไปแล้วและจะมีการนำไปมอบให้อีกครั้ง โดยจะนัดหมายอีกครั้งครับ @ โครงการส่งเสริมการศึกษาและเรียนรู้โดยมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดลาดหอย ส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สถาบันขงจื้อ @ โครงการนำคิมสะอาดให้กับโรงเรียนวัดลาดหอย โดยได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีลำโรง 30,000 บาท , สโมสรโรตารีอุตรธานี 20,000 บาท คือการมอบเครื่องกรองน้ำนี้กำหนดในวันใดจะเรียนมวลมิตรโรตารีเรียนให้ทราบอีกครั้ง @ โครงการแม่และเด็กในเรื่องนี้จะมีโครงการฝึกอาชีพผู้ต้องขังชาย หนังสือได้ส่งมาที่ผมแล้วจะนำให้นายกซึ่งต้องเข้าที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่ครับ @ โครงการปลูกต้นไม้ที่วัดกลางโดยเราได้มอบกล้าไม้ในวันพืชสวนโลกไปแล้วเราก็จะไปร่วมทำพิธีเปิดอีกครั้ง @ โครงการคนชราที่บ้านพักคนชราที่บางปลาแม่ครับ และยังมีโครงการบริจาคเลือดไม่ทราบว่าจะทำหรือไม่ ทั้งนี้ทุกโครงการต้องเข้าที่ประชุมเนื่องจากต้องใช้งบประมาณซึ่งมากพอสมควร ผมขอให้มวลมิตรโรตารีเรียนทุกท่านได้เข้าไปใน rotary 3330.or.th ลำดับที่ 96 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีทุกสิ่งทุกอย่างผมจะเข้าไปใส่ในเว็บไซต์ของโรตารีภาค ส่วนมายโรตารีคลับเซนทรัลประมาณ 1 เดือนผมจะนำทุกโครงการเข้าไปใส่ไว้ทั้งหมด ขอขอบคุณครับ

อน.บัณฑิต เสงวัฒนา ประธานฝ่ายภาพลักษณ์โรตารี กล่าว



@ ขอขอบคุณนายกที่ได้ให้เกียรติผมได้เข้ามาทำงานในส่วนของประธานฝ่ายภาพลักษณ์โรตารี ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่าประชาสัมพันธ์สโมสร ในส่วนภาพลักษณ์สโมสรผมขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านในสโมสรในเรื่องของการแสดงความเป็นโรตารีในโอกาสที่เราไปไหนมาไหนในแต่ละโอกาส ในการใส่เสื้อตราสัญลักษณ์ของโรตารีก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์โรตารีเรา ส่วนโครงการอื่น ๆ ผมคงต้องอาศัยท่านนายกกว่าจะให้เราทำอะไรด้วย เพราะว่าโรตารีมีมาเป็น 100 ปี แต่ถ้าไปถามชาวบ้านก็ยังมีผู้ไม่ทราบอยู่เช่นกัน ไม่ทราบว่ารโรตารีคืออะไร แม้กระทั่งชุมชนผมเองก็ยังมีคนถามว่าโรตารีคืออะไรถ้าเราไม่ออกไปเขาก็จะไม่ทราบ ขอฝากทุกท่านด้วยถ้ามีโอกาสได้ออกไปพูดคุย สอบถาม ก็คงต้องให้ความกระจ่างต่อเขา ว่าเราเป็นใคร ทำอะไร การจะทำกิจกรรมอะไรเราต้องประชาสัมพันธ์โครงการ ทุกโครงการให้มากขึ้นอีกหน่อยไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อต่าง ๆ หนังสือพิมพ์ก็ดี สื่อที่มีอยู่ภายในจังหวัดสุพรรณบุรีและที่ผมได้ไปประชุมมาคือการทำกิจกรรมของสโมสรเป็นการประชาสัมพันธ์โรตารีไปด้วย โครงการที่ท่านนายกได้ทำไปแล้วคือโครงการปลูกป่า ผมขอนายกกว่าเราคงต้องไปทำกิจกรรมกันอย่างจริงจังซึ่งโครงการนี้สามารถที่จะนำไปประกวดได้ ตอนนี้เรื่องการปลูกต้นไม้รัฐบาลสนับสนุนได้ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองเราก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปทำก็ได้ ถือเป็นการปลูกป่าเหมือนกัน ขอขอบคุณครับ

อน.ไกรวุฒิ สิตลกาญจน์ กล่าว



@ ผมจะมาพูดในนามของประธานสมาชิกภาพในปีที่แล้วสมัย อน.นพ.จรรยาพงศ์ บรรณรัตน์ ปีที่แล้วได้มีโอกาสได้ทำงานในส่วนของสมาชิกภาพแต่ก็ไม่เข้าเป้าหมายที่ได้วางไว้ในปีที่แล้วเรามีสมาชิกใหม่ 3 ท่าน ที่จริงตั้งเป้าไว้ 5 ท่าน ในปีนี้ขอฝากประธานสมาชิกภาพท่านใหม่เพราะว่าสมาชิกภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมากของสโมสร โดยเฉพาะในปีหลัง ๆ มาทางภาคเองได้มีนโยบายให้สโมสรต่าง ๆ สมาชิกอายุต่ำกว่า 40 ปี ฝากตรงนี้ด้วยอีกส่วนที่นายกได้แจ้งไว้ว่าผมจะดูแลในส่วนของมายโรตารีซึ่งผมดูแลมาตั้งแต่เริ่มแล้ว 3-4 ที่แล้วจะทำงานต่อ ในภาค 3330 ผมเป็นคณะกรรมการในส่วนของมายโรตารีภาคด้วยครับ ถ้าพื้นที่สุพรรณบุรี ท่านใดมีปัญหาเรื่องของมายโรตารีก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือถ้าหากหรืออยู่กับสโมสรที่มีปัญหาอยู่จะเข้าไปช่วยเหลือผมก็ได้ลองพูดคุยว่าจะให้สโมสรแต่ละสโมสรส่งคนมาอบรมเกี่ยวกับมายโรตารีเพื่อเราจะได้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในปีบริหารที่จะถึงนี้ ขอขอบคุณครับ

อผภ.ไพโรจน์ จิระเสวีจินดา กล่าว



@ วันนี้น่าเห็นบรรยากาศของการประชุมนัดแรก ผมก็คิดว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีครับรอบอุ้นพอสมควร ผมต้องขออภัยด้วยที่ระยะหลังไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯ การมาประชุมก็ไม่ค่อยสะดวกทำให้เปอร์เซ็นต์การประชุมน้อยลงตกลงไปมากแต่ผมก็ขอใช้สิทธิ์พิเศษคืออายุจริงกับอายุการเป็นสมาชิกรวมกัน 85 ปีถือว่า